



ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ของสำนักงานธนารักษพื้นที่พิจิตร

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และสอบ
คัดเลือกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้ จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
จัดผลประโยชน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกตามลำดับที่สอบได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๐	นางสาวนุชาวดี ชายเกตุ
๒	๐๒๖	นางสาวนภิสรา ทองงอม
๓	๐๐๖	นางสาวรติมา หัสไชย
๔	๐๒๒	นางสาวสุณิษา ทับพรหม
๕	๐๑๒	นางสาวชฎาพร นวลแก้ว
๖	๐๐๒	นางสาวจันทิมา เทพขาว
๗	๐๒๔	นางสาวศิริพร อินทะเสโน

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เลขที่ ๕๔/๕ ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งจัดทำสัญญาค้ำประกันในวันเดียวกัน และในการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่จังหวัดพัทลุง กำหนด ถ้าหากไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตามที่สอบคัดเลือกได้ และจะเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



นายฉัตรชัย อุตสาหะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง